

# รายงานสรุปสถานการณ์ความขัดแย้งรัสเซีย – ยูเครนรายสัปดาห์

ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖

## Highlights

- ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ให้คำมั่นกับประธานาธิบดียูเครนว่าจะให้ความช่วยเหลือทางทหารเพิ่มเติมแก่ยูเครน
- ประธานาธิบดียูเครนระบุว่ายูเครนจะเริ่มผลิตอาวุธร่วมกับสหรัฐฯ เพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากรัสเซียในระยะยาว
- สหรัฐฯ เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น แสดงความกังวลต่อความร่วมมือทางการทหารระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือ
- รัสเซียระบุ จุดยืนของรัสเซียและจีน เป็นไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับการแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้งในยูเครน และบทบาทของสหรัฐฯ ในเวทีโลก
- ยูเครน แสดงความไม่พอใจ ต่อกรณีที่ทางการเม็กซิโกเชิญกองทัพรัสเซีย เข้าร่วมพิธีสวนสนาม ในโอกาสครบรอบ ๒๑๓ ปี การประกาศอิสรภาพของเม็กซิโก
- ผู้นำยูเครน ใช้เวที UNGA เรียกร้องรัสเซียยุติสงคราม นานาชาติรับรองข้อตกลงสันติภาพ
- ประธานาธิบดียูเครนยืนยันมีสิทธิ์ป้องกันประเทศจากการรุกราน พร้อมเรียกร้องถอดถอนสิทธิการยับยั้งของรัสเซียในเวที UNSC
- จีนแถลงต่อที่ประชุม UNGA เรียกร้องฟื้นคืนการเจรจาสันติภาพในยูเครน ย้ำว่าเป็นหนทางเดียวที่จะสามารถยุติสงครามยูเครน
- โปแลนด์ประกาศเลิกสนับสนุนอาวุธแก่ยูเครน หลังจาก ๒ ประเทศขัดแย้งทางการทูตเกี่ยวกับการห้ามนำเข้าธัญพืชของยูเครน
- แคนาดา ประกาศเพิ่มความช่วยเหลือทางทหารให้แก่ยูเครน เพื่อต่อต้านการรุกรานของรัสเซีย
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกล่าวหาชาติตะวันตกกำลังทำสงครามกับรัสเซีย โดยใช้ยูเครนเป็นเครื่องมือ พร้อมกล่าวถึงแผนสันติภาพของยูเครน และข้อตกลงธัญพืชทะเลดำว่าไม่สามารถปฏิบัติได้จริง
- ยูเครนยื่นฟ้อง WTO กล่าวหา ๓ ประเทศเพื่อนบ้านกีดกันการค้า ต่อกรณีการห้ามนำเข้าธัญพืชของยูเครน

## สถานการณ์ในรอบสัปดาห์

- ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ให้คำมั่นกับประธานาธิบดียูเครนว่าจะให้ความช่วยเหลือทางทหารเพิ่มเติมแก่ยูเครน ประธานาธิบดียูเครน หารือกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ของสหรัฐฯ เมื่อ ๒๑ ก.ย. ๖๖ ตามเวลาท้องถิ่น โดยประธานาธิบดีสหรัฐฯ ให้คำมั่นว่า สหรัฐฯ จะอยู่เคียงข้างและจะไม่ละทิ้งการสนับสนุนยูเครน พร้อมทั้งประกาศความช่วยเหลือทางการทหารชุดใหม่แก่ยูเครนมูลค่า ๓๒๕ ล้านดอลลาร์ ที่ครอบคลุมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์และระบบป้องกันภัยทางอากาศล้ำสมัย นอกจากนี้ ยังเปิดเผยว่า รถถัง M-1 Abrams ชุดแรกของสหรัฐฯ จะส่งไปถึงยูเครนในสัปดาห์หน้า เพื่อเสริมขีดความสามารถของกองกำลังยูเครนในปฏิบัติการโต้กลับกองทัพ

ด้านประธานาธิบดียูเครนยืนยันว่า ยูเครนจะไม่ยอมแพ้ต่อรัสเซีย トラบโดที่สหรัฐฯ อยู่เคียงข้างกับยูเครน นอกจากนี้ ยังแสดงความขอบคุณผู้นำสหรัฐฯ ที่ให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่ยูเครน เพื่อต่อต้านการรุกรานของรัสเซีย

- **ประธานาธิบดียูเครนระบุว่ายูเครนจะเริ่มผลิตอาวุธร่วมกับสหรัฐฯ เพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากรัสเซียในระยะยาว** ถ้อยแถลงของประธานาธิบดียูเครน เมื่อ ๒๒ ก.ย. ๖๖ ระหว่างการเยือนสหรัฐฯ ระบุว่า ยูเครนและสหรัฐฯ ตกลงจะเริ่มการผลิตอาวุธร่วมกัน ซึ่งจะทำให้ยูเครนสามารถสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศได้ พร้อมระบุว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมทางยุทธศาสตร์ของยูเครนได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมทางทหารของสหรัฐฯ ๓ ราย ซึ่งเป็นข้อตกลงระยะยาวที่จะสามารถสร้างงานและฐานการผลิตในยูเครนได้ ทั้งนี้ ยูเครนพยายามมาโดยตลอดที่จะเพิ่มการผลิตอาวุธภายในประเทศให้ได้มากที่สุด เนื่องจากยูเครนต้องการผลิตอาวุธยุทธโธปกรณ์ไปใช้ในการต่อสู้กับรัสเซียให้ครอบคลุมแนวการสู้รบกว่า ๑,๐๐๐ กิโลเมตร
- **สหรัฐฯ เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น แสดงความกังวลต่อความร่วมมือทางการทหารระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือ** แถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ในการประชุม ๓ ฝ่ายนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) ครั้งที่ ๗๘ ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐฯ เมื่อ ๒๒ ก.ย. ๖๖ แสดงความกังวลอย่างมากต่อการพบกันอย่างเป็นทางการระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือ ซึ่งอาจนำไปสู่ความเป็นไปได้ที่จะมีการแลกเปลี่ยนอาวุธยุทธโธปกรณ์และทรัพยากรระหว่างกัน ซึ่งทั้ง ๓ ฝ่ายเห็นพ้องที่จะตอบโต้อย่างจริงจังต่อการกระทำใด ๆ ที่คุกคามความมั่นคงในภูมิภาคและละเมิดข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ทั้งนี้ แถลงการณ์ดังกล่าวมีขึ้นหลังจากผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียระหว่างการเยือนรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ เตือนว่า หากรัสเซียมีแผนที่จะช่วยเหลือโครงการพัฒนาอาวุธของเกาหลีเหนือ เพื่อแลกกับความช่วยเหลือในการทำสงครามกับยูเครน จะถือว่าเป็นการทำลายโดยตรงต่อเกาหลีใต้
- **รัสเซียระบุ จุดยืนของรัสเซียและจีน เป็นไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับการแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้งในยูเครน และบทบาทของสหรัฐฯ ในเวทีโลก** แถลงการณ์จากกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียหลังการประชุมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ที่กรุงมอสโกของรัสเซีย เมื่อ ๑๙ ก.ย. ๖๖ ระบุว่า จุดยืนของรัสเซียและจีนเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจีนและรัสเซียเห็นพ้องกันว่า ความพยายามใด ๆ เพื่อคลี่คลายปมความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย – ยูเครนจะไม่มีทางสำเร็จ หากทุกฝ่ายไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของรัสเซีย หรือดำเนินการเจรจาสันติภาพโดยรัสเซียไม่มีส่วนร่วม ยิ่งไปกว่านั้น การกระทำของสหรัฐฯ ต่อประเด็นดังกล่าวบนเวทีโลก รวมถึงท่าทีที่แสดงถึงการต่อต้านรัสเซียและจีน แสดงให้เห็นถึงความไร้ประโยชน์ในการพยายามแก้ไขสถานการณ์สงครามในยูเครน
- **ยูเครนไม่พอใจต่อกรณีที่เม็กซิโกเชิญกองทัพรัสเซียเข้าร่วมพิธีสวนสนามในโอกาสครบรอบ ๒๑๓ ปี การประกาศอิสรภาพของเม็กซิโก** เอกอัครราชทูตยูเครนประจำเม็กซิโก ระบุว่า รัฐบาลยูเครนแสดงความไม่พอใจต่อกรณีที่รัฐบาลเม็กซิโกเชิญกองทัพรัสเซีย เข้าร่วมพิธีสวนสนาม เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๒๑๓ ปี วันประกาศอิสรภาพของเม็กซิโก ที่กรุงเม็กซิโกซิตีของเม็กซิโก เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย. ๖๖ โดยมองว่า ความเคลื่อนไหวดังกล่าว สวนทางกับนโยบายการวางตัวเป็นกลางของเม็กซิโก ด้านประธานาธิบดีเม็กซิโก ยืนยันว่า เม็กซิโกมีความสัมพันธ์กับทุกประเทศ ซึ่งรัฐบาลเม็กซิโกได้เชิญทุกประเทศ เพื่อเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ เม็กซิโกประณามการที่รัสเซียรุกรานยูเครน และเห็นชอบกับข้อมติของสหประชาชาติ (UN) เพื่อเรียกร้องให้รัสเซียถอนทหารออกจากยูเครน อย่างไรก็ตาม เม็กซิโกปฏิเสธการคว่ำบาตรรัสเซีย และไม่ส่งความช่วยเหลือทางทหารให้แก่ยูเครน
- **ผู้นำยูเครน ใช้เวที UNGA เรียกร้องให้นานาชาติต่อต้านการรุกรานของรัสเซีย และรับรองข้อตกลงสันติภาพของยูเครน** ประธานาธิบดียูเครน กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ (UNGA) ครั้งที่ ๗๘ ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐฯ เมื่อ ๑๙ ก.ย. ๖๖ โดยเรียกร้องให้นานาชาติเป็นหนึ่งเดียวกันในการต่อต้านการรุกรานของรัสเซีย

พร้อมทั้งประกาศว่ายูเครนจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจว่า หลังจากการรุกรานของรัสเซีย จะไม่มีใครในโลกกล้ารุกรานประเทศใดอีก ขณะที่การใช้อาวุธเพื่อทำลายฝั่งตรงข้ามต้องถูกควบคุมการก่ออาชญากรรมสงคราม นอกจากนี้ยังวิพากษ์วิจารณ์รัสเซียว่าใช้ภาวะขาดแคลนอาหารทั่วโลกเป็นอาวุธในการกดดันยูเครน พร้อมทั้งยังใช้โอกาสนี้ขู่ให้นานาประเทศรับรองข้อตกลงสันติภาพ ๑๐ ประการ ที่ยูเครนเสนอเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเรียกร้องให้รัสเซียหยุดการทำสงครามในยูเครน ถอนตัวออกจากดินแดนของยูเครน เพื่อให้โลกกลับมาต่อสู้วิกฤตในเรื่องอื่น ๆ ทั้งเรื่องสภาพอากาศและภัยธรรมชาติ

- **ประธานาธิบดียูเครนยืนยันมีสิทธิ์ป้องกันประเทศจากการรุกราน พร้อมเรียกร้องถอดถอนสิทธิการยับยั้งของรัสเซียในเวที UNSC** ประธานาธิบดียูเครนเข้าร่วมการประชุมพิเศษของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครน ซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติ เมื่อ ๒๐ ก.ย. ๖๖ พร้อมกับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (UNGA) โดยกล่าวเน้นย้ำว่ายูเครนมีสิทธิ์ป้องกันประเทศจากการรุกราน และเห็นว่าความพยายามของประชาคมระหว่างประเทศในการคว่ำบาตร สร้างแรงกดดัน รวมทั้งเสนอข้อมติสหประชาชาติเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซีย เป็นความพยายามสำคัญเพื่อรักษาไว้ซึ่งศักดิ์และสิทธิ์ของกฎบัตรสหประชาชาติ ประธานาธิบดียูเครนยังกล่าวสนับสนุนให้ UNSC เร่งปฏิรูปโครงสร้างสมาชิกโดยเร็ว เพื่อให้สามารถแสดงบทบาทยับยั้งความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเพิกถอนสิทธิยับยั้งหรือ Veto ของรัสเซีย ซึ่งเป็นสมาชิกถาวรใน UNSC ทั้งนี้ ประธานาธิบดียูเครนเข้าร่วมการประชุม UNSC ครั้งนี้เป็นครั้งแรก หลังจากรัสเซียเริ่มปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนเมื่อเดือน ก.พ. ๖๕
- **จีนแถลงต่อที่ประชุม UNGA เรียกร้องฟื้นคืนการเจรจาสันติภาพในยูเครน ย้ำว่าเป็นหนทางเดียวที่จะสามารถยุติสงครามยูเครน** รองประธานาธิบดีจีนกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) ครั้งที่ ๗๘ ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐฯ เมื่อ ๒๑ ก.ย. ๖๖ ระบุว่า การหยุดยิง การละเว้นท่าทีที่เป็นปฏิบัติ และการเจรจาสันติภาพ เป็นทางเดียวเพื่อยุติวิกฤตในยูเครน ที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือน ก.พ. ๖๕ และในฐานะที่จีนเป็น ๑ ใน ๕ ของสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) รัฐบาลจีนสนับสนุนทุกความพยายามที่จะนำไปสู่การหาทางออกของวิกฤตยูเครนโดยสันติ และพร้อมทำหน้าที่ในบทบาทที่สร้างสรรค์ เพื่อบรรลूसันติภาพโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ รองประธานาธิบดีจีน ยังใช้เวทีการประชุม UNGA ในการย้ำวิสัยทัศน์ของจีนเกี่ยวกับระเบียบโลกทางเลือก เพื่อลดทอนอำนาจของประเทศตะวันตก
- **โปแลนด์ประกาศเลิกสนับสนุนอาวุธแก่ยูเครน หลังจาก ๒ ประเทศขัดแย้งทางการทูตเกี่ยวกับการห้ามนำเข้าธัญพืชของยูเครน** นายกรัฐมนตรีโปแลนด์ กล่าวกับสื่อมวลชน เมื่อ ๒๑ ก.ย. ๖๖ ระบุว่า โปแลนด์ส่งอาวุธให้ยูเครนตามที่เคยสัญญาไว้เท่านั้น ซึ่งหมายความว่าจะไม่ส่งอาวุธชุดใหม่ที่เพิ่งได้รับมอบจากสหรัฐฯ และเกาหลีใต้ให้แก่ยูเครน แต่จะส่งอาวุธในส่วนที่มีอยู่แล้วให้แก่ยูเครนต่อไป โดยให้เหตุผลว่า โปแลนด์ต้องการที่จะหันมาให้ความสำคัญกับการปรับปรุงและจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยให้แก่กองทัพของตนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเกิดข้อพิพาทกรณีการห้ามนำเข้าธัญพืชจากยูเครนเพื่อปกป้องตลาดในประเทศจากธัญพืชราคาถูกของยูเครน นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีโปแลนด์ เตือนว่า โปแลนด์อาจจะงัดการนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากยูเครนเพิ่มเติมหากปัญหาดังกล่าวบานปลาย ทั้งนี้ โปแลนด์เป็นหนึ่งในพันธมิตรที่สำคัญของยูเครนนับตั้งแต่เริ่มเกิดการสู้รบในยูเครนมานานกว่า ๑๙ เดือน โดยโปแลนด์เป็นผู้เริ่มต้นในการส่งความช่วยเหลือทางทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครน และได้ให้ความช่วยเหลือ ทั้งทางทหาร ทางการเงิน และทางมนุษยธรรม แก่ยูเครนไปแล้ว ๔,๒๗๐ ล้านดอลลาร์ และรับผู้อพยพชาวยูเครนเข้าประเทศมากกว่า ๑.๕ ล้านคน
- **แคนาดาประกาศเพิ่มความช่วยเหลือทางทหารให้แก่ยูเครนในระยะยาวเพื่อต่อต้านการรุกรานของรัสเซีย** ประธานาธิบดียูเครนเดินทางเยือนแคนาดาโดยไม่แจ้งกำหนดการล่วงหน้าเมื่อ ๒๓ ก.ย. ๖๖ และได้ร่วมหารือกับนายกรัฐมนตรีแคนาดาที่กรุงออตตาวา โดยนายกรัฐมนตรีแคนาดาให้คำมั่นว่า รัฐบาลแคนาดาจะสนับสนุน

ความช่วยเหลือทางการทหารให้แก่ยูเครน เพิ่มอีก ๖๕๐ ล้านดอลลาร์แคนาดา ในช่วง ๓ ปี นับจากนี้ ด้านประธานาธิบดี ยูเครน แสดงความขอบคุณอย่างจริงใจ ต่อการที่รัฐบาลแคนาดาให้ความช่วยเหลือยูเครนในการต่อต้านการรุกรานของ รัสเซีย และยังช่วยรักษาชีวิตชาวยูเครนหลายหมื่นคนจากการสู้รบในครั้งนี้ ทั้งนี้ ผู้นำยูเครน ยังมีกำหนดการเดินทาง ไปยังนครโทรอนโต เมืองใหญ่ที่สุดของแคนาดา เพื่อพบกับบรรดานักธุรกิจและชุมชนชาวยูเครนที่ย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ใน แคนาดา โดยแคนาดามีประชากรเชื้อสายยูเครน รว ๑ ล้าน ๔ แสนคน มากเป็นอันดับสาม รองจากรัสเซียและยูเครน

- **รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกล่าวหาชาติตะวันตกกำลังทำสงครามกับรัสเซีย โดยใช้ ยูเครนเป็นเครื่องมือ พร้อมกล่าวถึงแผนสันติภาพของยูเครน และข้อตกลงธัญพืชทะเลดำว่าไม่สามารถ ปฏิบัติได้จริง** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกล่าวภายหลังเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ (UNGA) ครั้งที่ ๗๘ ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐฯ เมื่อ ๒๓ ก.ย. ๖๖ ว่า บรรดาชาติตะวันตก อาทิ สหรัฐฯ และอังกฤษ กำลัง สู้รบกับรัสเซียโดยตรงในสงครามยูเครน ด้วยการจัดส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ และส่งที่ปรึกษาทางทหารให้แก่ยูเครน ซึ่งรวมถึงการปรากฏตัวของทหารรับจ้างจากชาติตะวันตกในยูเครน ที่เข้ามาช่วยกองกำลังยูเครนสู้รบกับรัสเซีย นอกจากนี้ยังวิจารณ์แผนสันติภาพของยูเครน ที่รวมถึงการคืนดินแดนทั้งหมดให้ยูเครน และข้อเสนอล่าสุดขององค์การ สหประชาชาติ (UN) เพื่อรื้อฟื้นข้อตกลงธัญพืชทะเลดำว่าไม่สามารถปฏิบัติได้จริง โดยย้ำว่าหากรัฐบาลยูเครนและ พันธมิตรชาติตะวันตกยังยึดมั่นในจุดยืนเดิม ความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายต้องยุติกันที่สนามรบเท่านั้น ส่วนข้อตกลง ธัญพืชทะเลดำ (Black Sea Grain Initiative) ที่รัสเซียถอนตัวออกมานั้น เพราะไม่มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ต้องอนุญาต ให้รัสเซียสามารถใช้ระบบการชำระเงินระหว่างประเทศได้ตามปกติ ดังนั้นข้อเสนอของ UN เพื่อรื้อฟื้นการส่งออกให้แก่ สินค้าการเกษตรของยูเครนจึงไม่สามารถปฏิบัติได้จริง

## ผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าโลก

- ยูเครนยื่นฟ้อง WTO กล่าวหา ๓ ประเทศเพื่อนบ้านกีดกันการค้า ต่อกรณีการห้ามนำเข้าธัญพืชของยูเครน กระทรวงเศรษฐกิจของยูเครน เปิดเผยว่า รัฐบาลยูเครนยื่นเรื่องต่อองค์การการค้าโลก (WTO) ให้ดำเนินการ ทางกฎหมายกับโปแลนด์ สโลวาเกีย และฮังการี ต่อกรณีที่ทั้งสามประเทศ ยังคงดำเนินมาตรการห้ามนำเข้าธัญพืชของ ยูเครน ต่อไป แม้สหภาพยุโรป (EU) จะประกาศยกเลิกมาตรการดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย. ๖๖ ซึ่งยูเครนเห็นว่า มาตรการข้างต้นเป็นการฝ่าฝืนมติของคณะกรรมการยุโรป สร้างผลกระทบต่อส่งออกสินค้าเกษตรยูเครน อีกทั้งยัง เข้าข่ายละเมิดข้อผูกพันทางการค้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เมื่อเดือน พ.ค. EU อนุญาตเป็นการชั่วคราวให้ ๕ ประเทศ สมาชิก คือ โปแลนด์ บัลแกเรีย ฮังการี โรมาเนีย และสโลวาเกีย ดำเนินมาตรการห้ามนำเข้าธัญพืชของยูเครน เพื่อปกป้องตลาดสินค้าเกษตรในประเทศจากการล้นทะลักของสินค้าเกษตรของยูเครน หลังเส้นทางการส่งออกไป ตลาดโลกถูกรัสเซียปิดกั้น และยังได้รับได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าจาก EU

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  
กระทรวงพาณิชย์  
๒๔ กันยายน ๒๕๖๖



ดาวโหลด

รายงานสถานการณ์ย้อนหลังรายวัน